



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1.ประกาศ สร.สมุนไพรรักษา (กัญชา)

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ บ้านเมือง ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ thebangkokinsight ch7 ch3 mcot tnnthailand sondhitalk nationtv.)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากกรณีที่ สร. ร่วมกับ ตำรวจ สน.ทองหล่อ ลงพื้นที่ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าต่างๆ ย่านทองหล่อ พบผู้กระทำผิด 6 ราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดทั้ง 6 ราย ที่กระทำความผิดกรณีจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรรักษา โดยมิได้รับ อนุญาต มีบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ระบุโทษ จำคุก 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีนี้ศาลจึงมีคำสั่งโทษให้จำคุก 2 เดือน งดอาญา 2 ปี และให้ไปรายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด และปรับเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ศาลริบของกลางของผู้กระทำความผิดไว้ ทั้งหมด การดำเนินการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง ต้วบตกกฎหมายบังคับใช้ได้จริงสำหรับผู้ฝ่าฝืน หรือกระทำผิด ต้องได้รับโทษตาม กฎหมาย จึงขอไปยังผู้ประกอบการทุกคน ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันควบคุม กัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

### 2.ปลดล็อกกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)

-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล แกนนำเครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์ข้อความ แสดงความเห็นกรณีมีการทำโพลสอบถามประชาชนของบางสื่อว่าเห็นด้วยหรือไม่ ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเสนอให้ กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ซึ่งผลออกมาส่วนใหญ่เห็นด้วย ว่า ถ้าใช้คำถามเช่นนี้ ต่อให้ ทำโพลอีกกี่ครั้ง ผลก็จะออกมาเป็น เช่นนี้ เพราะกัญชาคือยาเสพติดมันถูกฝังหัวมานับ 40 ปี



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, js100, ch7)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ประจำสัปดาห์ ระหว่าง 11-17 ธ.ค. 65 ว่า ผู้ป่วยรักษา ตัวใน รพ. จำนวน 3,419 ราย เฉลี่ย 488 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต จำนวน 113 ราย เฉลี่ย 16 ราย/วัน หายป่วยสะสม 2,495,473 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65) เสียชีวิตสะสม 11,807 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65)


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ ch7)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ข้อความ ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการผ่อนหนัก ผ่อนเบาในการ ดูแลผู้ป่วย และจัดการกับภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านอุปสรรคอย่างมากมาย ผลลัพธ์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสีย มี ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 33,000 คน หรือเฉลี่ยปีละ 10,000 คน ดูแล้วก็นับว่ามาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตก ไม่ว่าจะยุโรปและอเมริกาเอง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้านคน ในช่วง 3 ปี หรือเปรียบเทียบกับประชากรประมาณ 3,200 คน ต่อ ประชากร 1 ล้านคน สำหรับประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 470 ต่อประชากร 1 ล้านคน น้อยกว่าอเมริกา 6 เท่า ผลระยะยาวทุกคนคงเข้าใจแล้วว่า มาตรการในการดูแลควบคุมโรคต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะวัคซีน เท่านั้น เรามีวัคซีน mRNA ใช้ในประเทศไทยช้ากว่าอเมริกาเกือบปี ในที่สุดก็ทราบว่าวัคซีนแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่ขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม คือจากวัคซีนและการติดเชื้อ ซึ่งผลที่ได้มีประสิทธิภาพ สูง ถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อซ้ำได้อีก ความรุนแรงของโรคก็จะลดลงไปตามลำดับ

### 2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ปัญหาที่ถูกถามบ่อย เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 คือ เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว 3 เข็ม 4 เข็ม หรือ 5 เข็ม แล้วจะต้องฉีดอีกหรือไม่ ? คำว่าฉีดวัคซีนมาแล้ว จำนวนเข็มให้ครบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็วัคซีนชนิดใดไม่แตกต่างกัน ขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม และเมื่อฉีด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นานเกิน 4 เดือนขึ้นไป ก็ให้ฉีดเข็ม 4 ได้ ส่วนในรายที่ได้ 4 เข็มมาแล้ว จะให้เข็มต่อไปขอให้พิจารณาว่า ถ้าร่างกายแข็งแรง ปกติ อายุยังน้อย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เพิ่มอีก ถึงแม้ว่าจะติดโรค ความรุนแรงของโรคก็จะน้อยมาก สำหรับการให้ต่อไปในเข็มที่ 5 จะคำนึงในการให้ ดังนี้ 1. ในผู้ที่มีการป่วยบางและอ่อนแอมาก ๆ ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ควรจะได้รับวัคซีนต่อไป หลังเข็มที่ 4 เกิน 6 เดือน สามารถกระตุ้นเข็มต่อไปได้ 2. การให้วัคซีนเข็มที่ 5 ขอให้พิจารณาสภาวะร่างกาย ถ้าแข็งแรงดี ก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอมาก ๆ ควรจะมีการกระตุ้น และ 3. ในกรณีที่ได้วัคซีนมาแล้ว 3-4 เข็ม หรือมากกว่า แล้วเกิดการติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนอีก 1 เข็ม โดยธรรมชาติ ดังนั้น ผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มกันแบบลูกผสมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้ว จะปฏิบัติดังนี้ 1. ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วติดเชื้อ แนะนำให้ฉีดวัคซีนต่อไป โดยเข็มแรกให้ห่างจากการติดเชื้อประมาณ 2-3 เดือน แล้วฉีดเข็มที่ 2 ที่ห่างจากการติดเชื้อ 6-12 เดือน 2. ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็มแล้วติดเชื้อ ให้ฉีดวัคซีนเข็มต่อไปห่างจากการติดเชื้อประมาณ 3-6 เดือน และถ้าจะฉีดเข็มต่อไปควรห่างอย่างน้อยอีก 4 – 6 เดือน 3. ถ้าได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม แล้วติดเชื้อ ถือว่าได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ถ้าจะฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 เข็ม ควรจะห่างจากการติดเชื้อ 6 เดือน และ 4. ถ้าได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็มขึ้นไปแล้วติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะเป็นภูมิคุ้มกันที่มีระดับสูงมาก ในคนที่แข็งแรงดีไม่จำเป็นต้องกระตุ้น ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงสูงควรฉีดกระตุ้นห่างจากการติดเชื้ออย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้ หลักการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่ใช้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามรัฐ)</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ ระบุว่า วัคซีนแต่ละชนิดมี ประสิทธิภาพต่างกัน ต้องพิจารณาตั้งแต่เงื่อนไขในการฉีด ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาที่รับเข็มพื้นฐานครบ ใน สถานการณ์ระบาด ณ ตอนนั้นด้วย วัคซีนชนิดที่กระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันใ้ในน้ำเลือดได้สูง มีระยะคงอยู่ได้นานกว่าวัคซีนชนิดอื่น และกี่ยอมสะท้อนผลที่คาดหวังได้ในตอนนั้น ทั้งลดป่วย ลดตาย และลดผลกระทบระยะยาว แม้แต่เรื่องการฉีดกระตุ้นภูมิใน ช่วงเวลาถัดมา การฉีดแบบผสมก็ต้องมีหลักวิชาการในการเลือกใช้ รวมถึงเลือกชนิดของเข็มกระตุ้น ให้เหมาะกับสายพันธุ์ที่ ไม่ใช่เอาอะไรมาผสมกันได้ตามใจ แต่ต้องมีหลักฐานวิชาการที่ผ่านการพิสูจน์ตามขั้นตอนและได้รับการยอมรับแล้ว ไม่ใช่ให้รับ ไปก่อนแล้วค่อยมาหาข้อมูลพิสูจน์ภายหลังแบบหนุททดลอง เหล่านี้คือหลักการพื้นฐานด้านจริยธรรมทางการแพทย์และการ สาธารณสุข ที่เหล่าประเทศพัฒนาแล้วยึดถือปฏิบัติกัน หากทำเช่นนี้ได้ ประชาชนในประเทศนั้นๆ กี่ยอมเชื่อมั่น เชื่อใจ และ ไว้วางใจได้ว่าสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีพอในยามวิกฤต</p> <p><b>3. โควิดจีนวิกฤต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ถึง สถานการณ์โควิดของจีน นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากรัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบาย โดย เฉพาะที่กรุงปักกิ่ง มีผู้มาตรวจที่คลินิกหาเชื้อโควิดมากถึง 22,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ขาดแคลนอย่างหนัก ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันก็ขาดแคลนเช่นกัน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ถวายพร'พระองค์ภา'</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการ hfocus บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thailandplus, hfocus, inn, thaigov, nationtv, thaipbs, thansettakij, JS100, bangkokbiznews, ch7, prd )</p> <p>-ประชาชน คณะบุคคลจำนวนมากยังหลั่งไหลลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขณะที่ยังมีพระอาการ เจ็บป่วย เธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน อานันท์ เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ร่วมถวายพระพร พลสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมใจขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ววัน</p> <p>ที่ศาลาพระ 3 องค์ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ รพ.พระนั่งเกล้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน</p>	
<p><b>ซูเปอร์โพล คนวางใจ “อนุทิน” แก้ปากท้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์( ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ ผู้จัดการ ข่าวสด sanook)</p> <p>-ซูเปอร์โพลเผย ผลสำรวจ 1,190 ตัวอย่าง คนวางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง รายได้ และหนี้สินของประชาชนได้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 61.4% มีภาพจำภูมิไทยโดดเด่นแก้โควิด-19 ขณะที่มองพรรคพลังประชารัฐขัดแย้งสูง ส่วนประชาธิปไตยไม่มีประวัติต่างพร้อยเรื่องทุจริต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนขายกระเช้าปีใหม่-คุณภาพ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ สยามรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 thebangkokinsight amarintv.ejan)</p> <p>-น.ส. ไตรศุณี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง รัฐบาลขอเตือนผู้ประกอบการ หรือร้านค้าต่างๆ ให้จัดสินค้า โดยเฉพาะกระเช้าปีใหม่ที่มีคุณภาพออกจำหน่ายแก่ประชาชน โดย อย. ร่วมกับสสจ.ทั่วประเทศ จะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อแก่ประชาชนว่า จะต้องเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มในสภาพที่ดี มีฉลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์ รายละเอียด เช่น ประเภท ชนิดของผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ พร้อมกันนี้ ทางกรมการค้าภายในยังประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งทีมสายตรวจเฉพาะกิจ ออกสำรวจราคาและคุณภาพกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้าตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าด้วย เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจจะออกติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่ห้างและร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	
<p><b>งบบัตรทองปี 66</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาไท hfocus thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. เดินหน้าโอนงบบัตรทองปี 2566 มีมติชะลอจัดสรรงบ PP, PP-HIV, Long Term Care และ อปท. เฉพาะในส่วนผู้ไม่ใช้สิทธิบัตรทอง 5.14 พันล้านบาท รอความชัดเจนทางกฎหมายหลังส่งหารื้อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกฤษฎีกา ทั้งนี้ หน่วยบริการของ สธ.จะจัดบริการให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ สปสช.จะดำเนินการให้หน่วยบริการอื่นนอกสังกัด สธ.ดำเนินการเช่นเดียวกัน เพื่อให้ไม่มีช่องว่างในการบริการประชาชน</p>	
<p><b>เจ็บป่วยเล็กน้อยใช้บริการ'ร้านยา'ข้างบ้าน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการเปิดให้ "ร้านยา" ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการดูแลประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ มาเป็นเวลากว่า 1 เดือน พบว่าได้ผลตอบรับที่ดี โดยพบว่าผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการแล้วกว่า 2.2 หมื่นราย สำหรับ 5 อันดับแรก ของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เข้ารับบริการ ได้แก่ อาการไข้ ไอ และเจ็บคอ มีการเข้ารับบริการมากที่สุด จำนวน 12,177 ราย หรือร้อยละ 46 ของผู้รับบริการ รองลงมา มีอาการปวดข้อและเจ็บกล้ามเนื้อ จำนวน 6,557 ราย ผื่นผิวหนัง ผื่น คัน จำนวน 3,513 ราย ปวดท้อง จำนวน 2,515 ราย ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา จำนวน 1,515 ราย</p>	
<p><b>ระบบแพทย์ทางไกล ตัวอย่าง รพ.สต.แม่ตืน-รพ.ลี้</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี" เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ รพ.สต.แม่ตืน และ รพ.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามเยี่ยมชมการจัดการจัดบริการปฐมภูมิ (PCC) และบริการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบการแพทย์ทางไกล</p> <p>นายรังสรรค์ วัชรภาวิน ผอ.รพ.สต.แม่ตืน เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมดูแลผ่านระบบ telemedicine ของ รพ.สต.แม่ตืน ประมาณ 5-6 ราย โดยจะเริ่มจัดบริการทุกวันพุธ มีการนัดคิวผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้วแพทย์ก็จะออกไปส่งยา หากผู้ป่วยอยู่ในบริเวณ รพ.สต.ลูกข่าย ก็จะมีการให้ อสม. ไปรับยาและส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน แต่ถ้าพบแพทย์และแพทย์เห็นว่า ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมก็จะนัดผู้ป่วยให้เข้าไปรับบริการที่ รพ.สต.ต่อไป ส่วนที่ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ลี้ มีการนำระบบ telemedicine มาใช้ในบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยติดตั้งระบบไว้ที่โรงพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง (EMS Advanced) และรถส่งต่อผู้ป่วย โดยในปี 2565 มีผู้รับบริการ EMS แล้ว 35 ราย และผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 44 ราย</p>	
<p><b>อากาศหนาว</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ ข่าวสด)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. เตือนประชาชนเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาว เสี่ยงอันตรายถึงเสียชีวิต แนะนำให้เตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการ สวมเสื้อผ้าหนาๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุ่นๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์) เว็บไซต์(ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์)</p> <p>-ที่ ต.โนนเมือง อ.พิมาย ช่วงเช้าผู้สูงอายุหลายๆ คนพากันจับกลุ่มผิงไฟคลายหนาว เนื่องจากอุณหภูมิลดฮวบ 15 องศาเซลเซียส คนเฒ่าคนแก่ต้องออกมาก่อไฟผิงคลายหนาว ด้าน สสจ.นครราชสีมา ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจส่งผลให้เลือดมีความหนืด จนเกิดอาการช็อกหมดสติไปถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะหัวใจทำงานหนัก และร่างกายปรับตัวตามสภาพอากาศไม่ทัน ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยง่าย ในเด็กวัยต่ำกว่า 1 ขวบ เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้ ดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษควรใส่เสื้อผ้ากันหนาวให้ความอบอุ่นร่างกายในช่วงระยะนี้ด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์(ejan tnnthailand)</p> <p>-มีข่าวเฟคนิวส์แชร์กันทั่วบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยาแอสไพรินสามารถใช้โรยแผล ทำให้แผลหายได้ ซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ออย. พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลเท็จ โดยทั่วไปยาแอสไพรินแบบผงมีข้อบ่งใช้สำหรับรับประทาน เพื่อบรรเทาอาการปวด/อักเสบ ไม่มีข้อบ่งใช้สำหรับใช้ภายนอกหรือโรยแผลเพื่อรักษาแผลสด ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แอสไพรินโรยแผล เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้แผลหายแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ หรือแพ้ยารุนแรงได้ ที่สำคัญยังไม่มีการศึกษายืนยันได้ว่าสามารถใช้แอสไพรินโรยแผลได้</p>	